

17 พฤศจิกายน 2558 หน้า A 7

เชื่อบางอย่างพื้น ต้องใช้เวลา 5-8 ปี หลังจีนปฏิรูปศก.

พรสวรรค์เกษตรกรเชื่อบางอย่างพารา
พื้นต้องใช้เวลา 5-8 ปี หลังจีนปฏิรูป
เศรษฐกิจระดับโลกผันผวน

นายเงินสวัสดิ์ดี ลิ่มทวีสกุล เกษตรกร
ผู้ปลูกสวนยางพารา ต.แม่ขรี อ.
ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ราคา
ยางพาราจะกลับมาพลิกฟื้นตัวได้คงจะ
ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5-8 ปี จากจีน
ในฐานะผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทยกำลัง
ปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ โดยจะ
เน้นปฏิรูปเศรษฐกิจมากกว่าการกลับไป
ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือ
ตลาดโลกผันผวน

ทั้งนี้ จีนหันมาปรับเปลี่ยนทางด้าน
เศรษฐกิจครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อไทย
โดยตรง เพราะจีนจะไม่ใช้ผู้นำเข้าราย
ใหญ่ต่อไป จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถ
กำหนดราคาส่งออกเอง แต่รัฐบาลต้อง
เปิดตลาดใหม่มาทดแทน โดยให้การ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ค้ำ
แทนเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ
ในราคาที่ดีที่สุด

นายเงินสวัสดิ์ดี กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน
สาเหตุที่ราคายางตกต่ำเป็นประวัติศาสตร์
เนื่องจากในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา
เมียนมา และจีน ขยายพื้นที่เพาะปลูก
จำนวนมากทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นตลาด
โลก พ่อค้าคนกลางจึงไม่ทุ่มคำสั่งซื้อ
ขายที่ตลาดล่วงหน้าในราคาสูง ■

18 พฤศจิกายน 2558 หน้า 8



ข่าวร้ายจากจีน

อ ย่างที่รู้ๆ กันว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้เป็นช่วงโหดร้ายที่สุดของชาวนา ชาวไร่ เป็นปีที่สินค้าเกษตรต้องเผชิญกับวิกฤตแล้งหนักทำให้ผลผลิตตกต่ำ ก่อนข้างแน่ว่าปีหน้าจะหนักกว่านี้หลายเท่า

ที่ต้องบอกว่าโหดร้ายสุดๆ ก็เพราะปกติหากเจอดภัยแล้ง ผลผลิตออกมาน้อยราคาก็น่าจะดี กลับไม่เป็นอย่างนั้น กลายเป็นว่าต้องเจอ “วิกฤตซ้อนวิกฤต” ทั้งผลผลิตน้อย และซ้ำร้าย “ราคตกต่ำ” อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก แถมราคานั้นมันดึงเหวส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสินค้าเกษตรโดนหางเลขไปด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมาเราจะเสียตลาดส่งออกสินค้าเกษตรขึ้นคืออย่างสหรัฐและอียูไป แต่เรายังมีตลาดใหญ่อย่างจีนให้พึ่งพื่อนานานูญ จึงไม่กระทบเท่าไร แต่ในระยะหลังๆ เศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัว ประกอบกับพืชเกษตรหลายๆ ชนิดจีนหันมาปลูกเอง จึงนำเข้าน้อยลง

“ยางพารา” เป็นตัวแรกๆ ที่จีนเลิกนำเข้าหันมาใช้อย่างที่ปลูกเองในประเทศ ส่งผลให้ราคายางของไทยตกต่ำต่อเนื่อง จนป่านนี้ยังงงหัวไม่ขึ้น เฉลี่ย 3 โลิ 100 มานานสองสามปีมาแล้ว

แต่ข่าวร้ายล่าสุดกำลังแพร่สะพัดไปทั่ววงการมันสำปะหลังว่าจีนที่เป็นลูกค้าซื้อมันเส้นและแป้งมันรายใหญ่ที่สุดได้ชะลอซื้อมันเส้นจากไทย โดยอ้างว่ารัฐบาลจีนอนุญาตให้ใช้ข้าวโพดที่ปลูกได้ในประเทศไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ได้ เพราะในปีที่จีนผลิตข้าวโพดได้มาก

ที่ผ่านมารัฐบาลจีนห้ามใช้ข้าวโพดผลิตแอลกอฮอล์ เนื่องจากนโยบายความมั่นคงด้านอาหาร ไม่ให้ใช้พืชอาหารไปผลิตแอลกอฮอล์แล้วจะเกิดการแย่งชิงกัน ระหว่าง “พลังงาน” กับ “อุตสาหกรรมอาหาร”

ก่อนหน้านี้แป้งมันสำปะหลังก็เจอปัญหาราคากำลังลดลงเพราะแป้งข้าวโพดในประเทศราคาต่ำ แคมส่งออกไปจีนไม่ได้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ปีที่ผ่านมาราปลูกประมาณ 8 ล้านไร่ ส่งออกมูลค่ากว่าแสนล้านบาท มันสำปะหลังจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญขาดไม่ได้เลยดีมีมายังเศรษฐกิจไทย ต่อจากข้าว ยาง ปาล์ม ที่เจอฝนแล้ง และอ้อย โดนบราซิลทุ่มตลาด

ปีหน้าจะเป็นปีที่วิกฤตสุดๆ เพราะไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนที่สินค้าเกษตรของไทยวิกฤตพร้อมๆ กัน ถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2539 และปี 2540 เป็นต้นมา

ทวิ มีเงิน

16 พฤศจิกายน 2558 หน้า 9

จักรกลข้าวยอดฮิต-คูโบต้ารุกพืชไร่แทน

นายอิโรชิ คาวาคามิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทหันมารุกตลาดเครื่องจักรกลพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และยางพารามากขึ้น เนื่องจากเป็นตลาดที่เติบโตต่อเนื่อง 15-20% มา 3-4 ปีแล้ว และปีหน้าเชื่อว่า将继续เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอ้อยที่ราคาค่อนข้าง

ส่วนตลาดเครื่องจักรกลนาข้าวยังหดตัวต่อเนื่อง ปีนี้ น่าจะหดตัวถึง 15% จากปีที่แล้วหดตัวไป 12% มูลค่าตลาดที่ 45,000 ล้านบาท และปีหน้าตลาดจะยังเยื้อง

“สาเหตุมาจากตั้งแต่ยกเลิกโครงการจํานําข้าว ราคาข้าวที่ตกต่ำ รวมทั้งวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้า ประกอบกับการห้ามปลูกข้าวนาปรัง จะกระทบตลาดเครื่องจักรกลนาข้าวไปอีก”

พร้อมกันนี้บริษัทยังหันมาบุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังมุ่งตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย

เข้าไปจัดตั้งบริษัทลูกในประเทศกัมพูชา และกำลังจดทะเบียนตั้งบริษัทลูกที่เมียนมา ขณะเดียวกันจะขยายการส่งออกไปยังอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียมากขึ้น เพื่อผลักดันยอดขายรวมของบริษัทให้เติบโต โดยปีนี้ยอดขายรวมจะอยู่ที่ 47,000 ล้านบาท เติบโตเพียง 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และในปีหน้าตั้งเป้าหมายไว้ 50,000 ล้านบาท

นายคาวาคามิกล่าวว่า นอกเหนือจากการรุกตลาดเครื่องจักรกลพืชไร่แล้วในปีหน้าบริษัทจะให้ความสำคัญกับการออกโปรโมชันอย่างเข้มข้น และถี่มากขึ้นให้กับเกษตรกรด้วย ในส่วนของแผนการลงทุนปีหน้าจะเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 22,000 ตร.ม. หรือ 14 ไร่ ด้วยงบลงทุนกว่า 600 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดทำการได้ในเดือนเม.ย.ปีหน้า เพื่อใช้เป็นที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ยางวูบแรงงานทิ้งสวน หนีทำงานโรงงานแทน (17/11/2558)

ราคายางพาราตกต่ำลูกจ้างกรีดยางทิ้งสวนหนีไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรม นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ คณะกรรมการสมาคมเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ราคายางพาราตกต่ำมายาวนาน ลูกจ้างกรีดยางทั้งชาวไทยและเมียนมาเลิกเป็นลูกจ้างกรีดยางหนีไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากรายได้จากค่ากรีดยางไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ในยุคราคายางแพงเคยขยับสูงขึ้นประมาณ 3.5-4 แสนบาท/ไร่ แต่ปัจจุบันราคาลดลงเหลือประมาณ 2.5 แสนบาท/ไร่

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันกลุ่มสมาชิกเครือข่ายชาวสวนยางใต้ได้กู้เงินรัฐบาล 25 ล้านบาท มาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่ อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปจากน้ำยางสดมาเป็นยางรมควัน และจากยางรมควันเป็นยางอัดก้อนขาย จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ 4-5 บาท สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยางรมควันแห่งนี้ได้เปิดมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะใช้งบอีก 19 ล้านบาท สร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางอัดก้อน ซึ่งรวมมูลค่าลงทุน 44 ล้านบาท

ที่มา ราคายางดอทคอม (16/11/58)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ภาวะยาง AFET: ราคายังคงต่อเหตุขาดปัจจัยหนุน-กังวลเศรษฐกิจจีน ปริมาณซื้อขายเบาบาง (17/11/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 11.41 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 49 สัญญา ลดลงจากเมื่อวันศุกร์ 1 สัญญา นายธนเสฎฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า วันศุกร์ที่ผ่านมา ราคายางพารา

ตลาดล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ตลาด จากการเก็งกำไรในสัญญาเทคนิค หรือมีการ Take Profit จากการปิด Close Position ออกมา เพราะปัจจัยพื้นฐานใหม่ๆยังไม่มี ราคา WTI ย่อตัวลงมาบริเวณ 40 เหรียญอีกครั้ง และยังคงมีความกังวลใน เศรษฐกิจจีนระยะสั้น หลังจากตัวเลข เศรษฐกิจจีนหลายตัวที่ประกาศในช่วงนี้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น GDP หรือ ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีน AFET ต้องกลับมาขึ้นระยะแนว 48 ให้ได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อน และขึ้นไปทดสอบแนว 50 ให้ได้ก่อนถึงจะมองว่าน่า จะจบขาลง TOCOM แนวต้าน 175/165 เยน แนวรับ 155 เยน หากกลับมาขึ้นบริเวณ 160-163 ไม่ได้มีโอกาสย่อทดสอบ 150- 145-140 SHFE แนวต้าน 11500/11000 หยวน แนวรับ 10100/ 10000 หยวน หลุด 10600 Sidewaydown ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,062 สัญญา เพิ่มขึ้น 3 สัญญา ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

DEC 15 43.70 - 0

JAN 16 43.75 43.50 7

FEB 16 45.50 - 0

MAR 16 45.70 - 0

APR 16 46.60 46.00 3

MAY 16 48.10 47.10 25

JUN 16 48.45 47.35 14

รวม 49

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

เศรษฐกิจจีนชะลอตัวกระทบประเทศผู้ปลูกยางพารา (17/11/2558)

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย – สมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) รายงานว่า ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศสมาชิกของ ANRPC ลดลงเกือบร้อยละ 1 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนและประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ จากข้อมูลสถิติและแนวโน้มยางธรรมชาติที่ตีพิมพ์รายเดือนโดย ANRPC ระบุว่า ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติในเดือนตุลาคมปีนี้ผลิตได้ 8.94 ล้านตัน ลดลงจากเดือนตุลาคมในปีที่แล้ว ร้อยละ 0.9 ความท้าทายที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคือ ภาวะเศรษฐกิจที่มีทั้งการชะลอตัวและปรับตัวขึ้น โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเริ่มชัดเจนมากขึ้นและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีบทบาทโดยตรงต่อการค้ายางธรรมชาติ

ส่วนปัญหาราคายางธรรมชาติที่ตกต่ำเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกยางต้องพิจารณาเรื่องชนิดของพืชที่จะปลูกใหม่อีกครั้ง โดยมีรายงานจากจีนระบุว่าเกษตรกรผู้ปลูกยางร้อยละ 10-15 เลิกทำสวนยางเพื่อมองหาช่องทางในการประกอบอาชีพอื่นในเมืองแทน โรงงานผลิตยางในจีนโดยเฉพาะของเอกชนก็ได้หยุดการผลิตเป็นช่วงๆ เนื่องจากปัญหาด้านความเสี่ยงของราคายางที่ผันผวนหรือเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับการผลิต ตามรายงานของ ANRPC ระบุว่า นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้ การส่งออกยางธรรมชาติของประเทศสมาชิกลดลงร้อยละ 1.7 โดยประเทศไทยและอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติ 2 รายที่ใหญ่ที่สุดของโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างมากจากการส่งออกที่ปรับลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยางในประเทศก็ช่วยหนุนอุปสงค์ในจีน อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และเวียดนามประเทศสมาชิกของ ANRPC ส่วนใหญ่ ได้ปรับการผลิตยางธรรมชาติให้ลดลงจากเดิม และจากข้อมูลในรายงานฉบับเดียวกันนี้ ANRPC ได้ประมาณการปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศสมาชิกในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 10.937 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่มีปริมาณการผลิต 10.952 ล้านตัน ที่มา: <http://www.rubbernews.com>, 11/11/2015



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

บริษัท TRELLEBORG ขยายการผลิตยางล้อเพื่อใช้ในการเกษตรในทวีปอเมริกาเหนือ

(17/11/2558)

บริษัท Trelleborg Wheel System ได้เริ่มผลิตยางล้อเพื่อใช้ในการเกษตรขึ้นเป็นครั้งแรกที่ทวีปอเมริกาเหนือ ที่โรงงานของบริษัท ซึ่งตั้งในเมือง Spartanburg รัฐ South Carolina โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัทที่ผลิตยางล้อเรเดียลคุณภาพสูงสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

นาย Andrea Masella ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มยางล้อเพื่อใช้ในการเกษตรของ Trelleborg ในทวีปอเมริกาเหนือกล่าวว่า “การผลิตยางล้อเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญของบริษัทในเชิงธุรกิจและการตอบสนองต่อลูกค้าของเรา ตามยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทในอเมริกาเหนือที่ได้กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าบริษัทของเราจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศสหรัฐฯ และแคนาดาอยู่ก่อนแล้ว โรงงานนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มกำลังการผลิตทั้งในประเทศและทั่วโลก แต่ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าจะสามารถจัดหาคุณภาพสูงของ Trelleborg ได้ทั้งยางรุ่นที่ติดมากับรถ (OEM) และจากตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคนี้

นอกจากนี้ ลูกค้าในแถบอเมริกาเหนือยังสามารถเลือกใช้ยางชั้นนำในอุตสาหกรรมการเกษตรได้โดยไม่ต้องกังวลใจและมีความพึงพอใจเมื่อทราบว่ายางล้อเหล่านี้ล้วนผลิตในสหรัฐฯ” บริษัท Trelleborg ใช้เงินลงทุนสำหรับโรงงานแห่งนี้ราว 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะสามารถสร้างงานได้มากกว่า 150 ตำแหน่งภายในปี 2561 โดยโรงงานแห่งนี้มีกำหนดการเปิดตัวในเดือนมกราคม 2559

ที่มา: <http://www.tirereview.com>, 09/11/2015